



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

4 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เร่งฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชนสุดสัปดาห์)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงหน่วยบริการฉีด วัคซีนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สังกัด สร. ได้เปิดให้บริการแล้วหลายแห่งทั้งใน กทม. และใน เมืองท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนอกสังกัด สร. ก็ได้มีการทยอยแจ้งความจำเป็นขอเป็นจุดบริการฉีด โดยกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อ สำหรับการเปิด จุดบริการฉีดของภาคเอกชนขณะนี้ยังอยู่ ระหว่างการเตรียมแนวทางและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงาน ภาคเอกชนที่ต้องการเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถทำหนังสือแสดงความจำนงมาได้ที่กรมควบคุม โรค พร้อมกันนี้ยืนยันว่า สร. มีวัคซีนเพียงพอ ขอให้ทุกหน่วยบริการที่เป็นจุดฉีดวัคซีนสำหรับ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน จะต้องมีการให้บริการฉีดวัคซีนคนไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายควบคู่กันไปด้วย

2. วัคซีนรุ่นที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า)

-ศุภชัยนิม ทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี โพสต์ข้อความ วัคซีนรุ่นที่ 3 (Third generation vaccine) กับความหวังในการป้องกัน โควิด-19 กลายพันธุ์ที่จะระบาดในอนาคต ว่า ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ในซีแอตเติล และจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (คาลเทค) ในเมือง พาดีนา กำลังเร่งผลิตวัคซีนรุ่นที่ 3 ที่เรียกว่า "วัคซีนโมเสก (mosaic vaccine)" ประกอบด้วย "อนุภาคนาโน" ที่ถูกแต่ง ด้วย ส่วน "RBD" ผลิตมาจากไวรัสโคโรนาหลากหลายสายพันธุ์ จะเข้าจับยึดกับอนุภาคไวรัสได้อย่างแน่นหนามั่นคงกว่า จะกระตุ้นให้ B เซลล์ เพิ่มจำนวนและผลิตแอนติบอดีมากขึ้น พร้อม กับการสร้างบีเซลล์ที่มีความจำ (memory B cell) เก็บไว้เพื่อต่อสู้กับการติดเชื้อโควิด-19 ในอนาคต ที่มีการกลายพันธุ์ต่างไป จากโควิด-19 ในปัจจุบัน

3. สร้างไวรัสโควิดในแล็บ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebangkokinsight)

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพันธ์ รองประธานกณมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา โพสต์ blockdit ว่า บ.ไฟเซอร์ทดลองสร้างไวรัส ก่อโรคโควิด เพื่อทดสอบยาและวัคซีนของตนเองในห้องแล็บ เพื่อจะศึกษาว่ายาและวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จะยังสามารถ รับมือกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือไม่ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไวรัสตัวอื่น โดยมึนนักวิชาการหลากหลายมหาวิทยาลัยหลายๆ ประเทศให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวที่แตกต่างกัน บางส่วนให้ความเห็นว่า การศึกษาดังกล่าวในห้องแล็บแม้จะมีโอกาสความ เสี่ยงที่จะหลุดออกสู่สาธารณะไม่มากนัก แต่ก็เป็ความเสี่ยงที่ไม่คุ้มกับการศึกษาเรื่องดังกล่าว ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็มิ ให้ความเห็นสอดคล้องกับไฟเซอร์ว่า มีความจำเป็นทางวิชาการที่จะต้องศึกษาเรื่องยา และวัคซีนที่มีอยู่ว่าเมื่อเจอไวรัสกลายพันธุ์ แล้วจะเป็นอย่างไร ขณะที่ทางบริษัทยืนยันว่ามีความเสี่ยงที่จะหลุดรอดออกมาไม่มากนัก จุดที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือ ไวรัสก่อโรคโควิดกลายพันธุ์อยู่แล้วตลอดเวลาตามธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นหรือไม่ที่ทางบริษัทต้องดัดแปลงไวรัสโควิดเอง ในห้องปฏิบัติการ เพราะเพียงแต่เก็บตัวอย่างไวรัสตามธรรมชาติจากผู้ป่วยก็สามารถนำมาศึกษาทดลองได้แล้ว



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

แก้กฎลดปริมาณครองยาบ้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สร. ประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 1/2566 รับทราบความคืบหน้าการจัดทำอนุบัญญัติภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 9 ฉบับ บังคับใช้แล้ว 6 ฉบับ อยู่ ระหว่างพิจารณาของกฤษฎีกาและนำเข้าสู่ที่ประชุม ครม. 3 ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและ วัตถุออกฤทธิ์ที่ให้นิยามว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ พ.ศ. ... ปรับปรุงวายุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 คือ ถีครองยาบ้า มากกว่า 1 เม็ดขึ้นไปให้เป็นผู้ค้า ส่วนอีก 2 ฉบับ คือ ร่างกฎกระทรวงการอนุญาตโฆษณาเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟู สมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. และร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการฟื้นฟูสภาพ ทางสังคม พ.ศ. ทั้งนี้กรมการแพทย์ศึกษาผลกระทบ พบเสพ 1 เม็ดก็มีผลกระทบด้านสมองแล้ว ในต่างประเทศการประกาศ จำนวนครอบครองยาน้อยลง จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินคดีน้อยลง ส่งผลทำให้ใช้ยาเสพติน้อยลง สังคมปลอดภัยมาก ขึ้น ผู้ใช้เข้าสู่การรักษาง่ายขึ้น ส่วนข้อกังวลว่าจะมีเรื่องการทำผิดมากขึ้น การยึดยาบ้า หรือการไม่พอของสถานที่คุมขังหรือ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถาบันบำบัดนั้น ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ก็ต้องดูแลผู้เสพร่วมด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)</p> <p>-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลังแก้กฎกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)บัญญัติครอบครองยาบ้าเกิน1เม็ดถือเป็นผู้ค้า ว่า รมว.สธ. ได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดส.ส.ทุกแห่งเปิดวอร์ดจิตเวชและยาเสพติด โดยกรมสุขภาพจิตได้ติดตามเรื่องนี้ ล่าสุดพบว่า รพท./รพท.มีการดำเนินการตรงนี้แล้ว 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.59 จาก 127 แห่ง ทำให้คนไข้ได้เข้าถึงการรักษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการในโรงพยาบาลชุมชน และสามารถเชื่อมโยงระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดได้ ส่วนเรื่องบุคลากรรองรับการให้บริการ ขณะนี้ยังต้องใช้บุคลากรเดิมในการปฏิบัติงาน แต่จะมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมทักษะ ล่าสุด สปสข.กำลังพิจารณาให้กระบวนการรักษาในชุมชน เป็นหนึ่งในสิทธิการรักษาด้วย ซึ่งจะรวมถึงกระบวนการรักษาที่บ้านคล้ายกับตอนที่โควิด-19 ระบาด</p>	
<p>ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ สยามรัฐ ข่าวหุ้น แนวหน้า ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight mcot topnews)</p> <p>-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กำชับ และสั่งการให้เดินหน้าแผน “3 พื้นที่ 7 มาตรการ” รับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ของประเทศไทย รวมทั้ง สั่งการให้ประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5 พร้อมแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ สั่งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามสอบถามการแก้ไขปัญหา การทำงานของทุกหน่วยเป็นระยะ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแนวทางของนายกรัฐมนตรี ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด</p> <p>ขณะที่ สธ. กำชับให้ สสจ.ทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากจังหวัดใดที่มีค่าฝุ่นเกิน 51 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันเกิน 3 วัน ให้พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ ส่วนจังหวัดที่มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 37.6-50 มคก./ลบ.ม. ให้เปิดศูนย์บัญชาการสถานการณ์ (OC) ระดับจังหวัดรองรับ รวมถึงให้เร่งรัดสื่อสารความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5 แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ รวมทั้งกระทรวงคมนาคม ยกกระดับการดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น การออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุกและรถโดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ให้ความสำคัญขอความร่วมมือประชาชนให้หันมาใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น หมั่นตรวจบำรุงรักษารถ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้สวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันตนเองจากฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สำนักข่าวอิศรา acnews hfocusthestandard mcot thailandplus thaigov)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ. และผอ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ ในการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มอบข้อสั่งการ 7 ข้อ ให้กับพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 1. เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ 2. เตรียมความพร้อมในการดูแลและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ 3. เฝ้าระวังการเจ็บป่วยใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบผิวหนัง และระบบตา 4. เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในทุกกระดับ 5.กรณีสถานการณ์วิกฤต (สีแดง) ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 51ขึ้นไป มคก./ลบ.ม. ติดต่อกัน 3 วัน ให้รายงานสถานการณ์ทุกสัปดาห์ 6. จัดกิจกรรมองค์กรปลอดฝุ่นในสำนักงานและสถานบริการในสังกัดเพื่อเป็นต้นแบบองค์กรลดฝุ่นละออง และ 7. สนับสนุน อปท.ในการใช้ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเครื่องมือสนับสนุนการลดฝุ่นละอองขนาดเล็กจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่ และการจัดการเหตุรำคาญจากฝุ่นละออง ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ และเร่งสื่อสารประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติตน มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด)</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ.กล่าวว่า พบฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ติดต่อกันเกิน 3 วัน (พื้นที่สีแดง) จำนวน 14 จังหวัด จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่น PM 2.5 ใน 14 จังหวัด เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบ</p> <p>สำหรับข้อมูลพฤติกรรมกรรมการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัส PM 2.5 ของประชาชน พบว่า ช่วงวันที่ 23-29 มกราคม 2566 ประชาชนมีพฤติกรรมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น 76% ไม่เผาขยะ กระจาย หรือจุดธูป 59.7% และปิดประตูระหว่างทำงาน 51.6% แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนคือวันที่ 16-22 มกราคม 2566 แต่พฤติกรรมการงดออกกำลังกายกลางแจ้ง การลดระยะเวลาออกนอกบ้านและการตรวจเช็คคุณภาพอากาศก่อนออกนอกบ้าน มีการปฏิบัติลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ newtv สวท.,สำนักข่าวไทย.)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า PM 2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ซึ่งชนจมูกไม่</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สามารถรองได้ และอาจมีสารพิษเกาะติดมาด้วย สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจเข้าไปยังถุงลมและแทรกซึมผ่านเข้าไปยังหลอดเลือดฝอยและเข้าสู่กระแสเลือดได้ ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น ไปรบกวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งฝุ่นละออง PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็ก เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากตัวเล็ก ปอดกำลังพัฒนา ชอบเล่นในที่กลางแจ้ง อัตราการหายใจเร็ว มีแนวโน้มไม่ใส่เครื่องป้องกันฝุ่น มีโอกาสได้รับฝุ่นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัวมากกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเวลาเท่ากัน ในขณะเดียวกันผู้ป่วยโรคหืดจะมีความไวต่อการกระตุ้นจากฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ ข่าวสด)</p> <p>-ทพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือ หมอแล็บแพนด้า นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วและยังไม่ใช้ พบถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยอันที่ใส่แล้วจากหน้ากากอนามัยสีขาวเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างเห็นได้ชัด</p> <p>-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฝุ่นจิ๋วพิษเจอไม่นาน...หัวใจวาย พร้อมระบุรายละเอียด ทุกปริมาณของฝุ่นเล็กจิ๋วและจิ๋วใหญ่ที่เพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จนกระทั่งถึงระดับ 33.3 และ 57.3 ตามลำดับ จะเสี่ยงตายต่อโรคหัวใจสูงขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>-กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว จ.เชียงใหม่ เพื่อออกปฏิบัติการฝนหลวงแก้ปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม2.5 ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ</p>	
<p>สธ. มอบรถ "สโตรกเคลื่อนที่"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด สยามรัฐ มติชน ผู้จัดการ กรมประชาสัมพันธ์ topnews thereporter acnews hfocus thailandplus thaigov)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สธ. ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการ และเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาวิชาการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และเป็นประธานพิธีเปิดการใช้รถ Mobile Stroke Unit (เครื่อง CT Scan) จากสถาบันประสาทวิทยา มาประจำ รพ.ระนอง จัดซื้อทำ CT Scan และให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ทันทีบนรถ หลังข้อมูลพบผู้ป่วยในพื้นที่สูงถึง 441 ราย แต่เข้าถึงบริการได้ทันการแค่เพียง 33.8% และเปิดคลินิกผู้สูงอายุ และเปิดศูนย์ติดตามผลการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) พร้อมตรวจเยี่ยมเสริมพลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง</p>	
<p>คำตอบแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ สำนักข่าวอิศรา news1live,acnews hfocus thailandplus thaigov)</p> <p>-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ.เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงการคลังทำหนังสือตอบกลับ สธ. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเห็นชอบตามที่ สธ.เสนอในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ฉบับที่ 5 ด้วยการเพิ่มค่าตอบแทนทุกวิชาชีพในการปฏิบัติงานลักษณะเป็นเวรหรือเป็นผลัด (OT) ขึ้นร้อยละ 8 และเพิ่มค่าตอบแทนผลัดบ่ายหรือผลัดดึก ที่เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการในเวลาราชการปกติขึ้น ร้อยละ 50 และปรับเปลี่ยนรายการตำแหน่ง, วิชาชีพและสายงาน ที่ให้ได้รับค่าตอบแทน รวมทั้งกระทรวงการคลังได้เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนฉบับที่ 2, 10, 11 และ 12 ในอัตราเดิม และขอให้ สธ.ออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ. ให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนที่กระทรวงการคลังเห็นชอบต่อไป ล่าสุด สธ.ได้ลงนามออกข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงในลักษณะค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด สธ.แล้ว โดยค่าตอบแทนนอกเวลาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 และร้อยละ 50 ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ทันที ซึ่ง สธ.ได้เร่งดำเนินการดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป</p>	
<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ,มติชน แนวหน้า สยามรัฐ mcot)</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 4 ก.พ.ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลก กรมอนามัยจึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคมะเร็ง ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม ที่ควรหลีกเลี่ยงคือ 1.งดสูบบุหรี่ งดดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.เลี่ยงอาหารรสจัด อาหารหมักดอง 3.เลี่ยงอาหารเนื้อสัตว์รมควัน ปิ้งย่าง ทอดจนไหม้เกรียม 4.เลี่ยงอาหารที่ใส่ดินประสิว(ไนเตรต) หรือสารกันเสีย เช่น เนื้อสัตว์แปรรูป ไส้กรอก เบคอน แฮม กุนเชียง แหนม เป็นต้น 5.เลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืด เพราะอาจปนเปื้อนพยาธิใบไม้หรือสารพิษจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด 6.เลี่ยงการรับมลพิษ ฝุ่นควัน สารพิษ สารเคมี และ 7.เลี่ยงการได้รับแสงแดดจัดหรือแสงแดดโดยตรง โดยไม่ได้รับการป้องกันนานเกินไป.</p>	
<p>ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ.และรองประธาน สสส.คนที่ 1 กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานเสวนาและประกาศนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย ว่า ไทยประกาศใช้แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอายุ 0-24 ปี สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มุ่งพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตสู่เป้าหมายหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กลุ่มที่นำห้วงคือ กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูง มีกิจกรรมทางกายต่ำกว่าผู้ใหญ่ สะท้อนแนวโน้มปัญหาด้านการสาธารณสุขในการจัดการกับโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต จึงสานพลัง สสส. และภาคี เร่งวางรากฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนตั้งแต่ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก</p>	
<p>สสส.ประเมินมาตรฐานธุรกิจนวด-สปาไทย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน ไทยรัฐ) -นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สสส. เปิดเผยว่า สสส.ให้ความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาระดับมาตรฐานสถานประกอบการนวด สปาของไทย จึงมีการมอบรางวัล Thai World Class Spa และ Nuad Thai Premium Awards เพื่อรับรองความมีมาตรฐานระดับสากลเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กิจกรรมนวดสปาที่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินรางวัลดังกล่าวสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดเดือนก.พ.นี้ โดยดาวน์โหลดเอกสารและศึกษาหลักเกณฑ์ที่เว็บไซต์ www.thaispa.go.th กิจกรรมที่จะได้รับรางวัลต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้งหมด 5 ด้าน ต้องมีความพิเศษมากกว่ากิจการที่ได้รับมาตรฐานทั่วไป เช่น บริการได้ครบ 5 มิติ คือรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส การตกแต่งร้านเน้นความเป็นไทย มีอัตลักษณ์ตามถิ่นที่ตั้ง บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆที่มีความเฉพาะด้านตามมาตรฐานและสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น กิจการที่ได้รับรางวัล จะได้รับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์มีการประกาศรายชื่อบนเว็บไซต์และจัดทำเป็น Directory เผยแพร่ไปทั่วประเทศผ่านศูนย์ท่องเที่ยวสมาคมและสมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องสถานประกอบการสมาคมบินสถานเอกอัครราชทูต เป็นต้น.</p>	
<p>รพ.สงฆ์-หวังใยดวงตาพระ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) -นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจสุขภาพ พระสงฆ์ของโรงพยาบาลสงฆ์ พบพระสงฆ์มีความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากพระสงฆ์พบอาการผิดปกติของดวงตา ควรรีบเข้ารับการดูแลรักษาโดยจักษุแพทย์ทันที เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต้อหิน ป้องกันภาวะตาบอดและเพื่อการมีสุขภาพตาที่ดี ซึ่งจากสถิติโรคต้อหินใน ผู้ป่วยรายใหม่ ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงฆ์ ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 148 รูป และที่พบจากโครงการถวายเป็นบุญหลวงสุขภาพพระสงฆ์ที่เฝ้าต่อพระธรรมวินัย 12 เขตสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3 รูป อีกทั้งยังพบพระสงฆ์ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน จำนวน 12 รูป ที่ต้องมารับการตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวิธีการรักษา 3 วิธี ได้แก่ 1.การใช้ยา 2.การยิงเลเซอร์ 3.การผ่าตัด ซึ่งการเลือกวิธีการรักษาวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของโรค โดยอยู่ในดุลพินิจของจักษุแพทย์ ผู้รักษา</p>	
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus) -จากกรณีมีการส่งข้อมูล ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ไม่ละเมิดสัญญาฉบับบริษัทไฟเซอร์ พร้อมกับเรียกเงินทุนกว่าพันล้านบาทที่ได้นำไปซื้อวัคซีน mRNA (ที่หลอกลวง) คืนเพื่อชดเชยให้กับคนไทยที่เสียชีวิตนั้น กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ</p>	
<p>โรงเรียนเขตปลอดบุหรี่ไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า พิมพ์ไทย สยามรัฐ ประชาชาติธุรกิจ กรมประชาสัมพันธ์ thebangkokinsight mcot newtv. voicetv.thaiPBS ch7) -นางสาวตรีสุข เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ สั่งการไปยังต้นสังกัดของสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชนทุกแห่ง ให้เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยที่มาจากบุหรี่ไฟฟ้า ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา โดยยึดกฎระเบียบเช่นเดียวกับการห้ามสูบบุหรี่ธรรมดา และต้องตรวจตราอย่างเคร่งครัดด้วย ขณะนี้ได้ๆ หลายคนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่คิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตราย ซึ่งการดำเนินการห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา สามารถทำได้ทันที โดยอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นสถานที่สาธารณะต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ) -นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ว่า กำลังศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า เพราะมองว่าการทำให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย จะสามารถลดอันตรายแก่ผู้สูบได้ พร้อมระบุว่าเครื่องยาสูบที่เป็นไฟฟ้าถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ 67 ประเทศทั่วโลกมีการยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว เล็งผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมายแก้ปัญหาสาย พร้อมเก็บภาษีเข้ารัฐช่วยพัฒนาประเทศ พร้อมหนุนเป็นนโยบาย พรรคพลังประชารัฐ จากข้อมูล พบว่า มี 35</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงประเทศไทยด้วย มี 3 ประเทศที่ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีสารนิโคติน ได้แก่ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ศรีลังกา ส่วนประเทศที่อนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ภายใต้กฎหมายควบคุมมี 73 ประเทศ ซึ่งในจำนวนนี้มี 34 ประเทศที่ควบคุมนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า ในภาพรวมจากทั้งหมด 76 ประเทศ เห็นตรงกันว่าต้องจำกัดอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อ คิดเป็น 81.57% เช่นเดียวกับการจำกัดการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ซึ่งราว 70% มีมาตรการควบคุมด้านนี้ รวมถึงการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 73.61%</p>	